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TED Talk “สุราษฎร์ธานีสู่ครัวโลก : เพียงพอ ปลอดภัย สมวัย สร้างเศรษฐกิจฐานราก” 

• คุณธีระศักดิ์ วุ่นอินทร์ (เครือข่ายลุ่มน้ำ คลองยัน) 

 บริบท คือ ที่รากเชิงภูเขา โดยเราได้เข้าไปจัดการแบ่งพื้น สัก 2 ไร่ เพื่อทำการเกษตรแนวใหม่ตาม

พระราชดำริของในหลวงราชการที่ 9 โดยมีการแบ่งที่จัดระบบน้ำในพื้นที่ โดยที่เรามีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้ 22 

ครัวเรือน ใช้พื้นที่ทั้งหมด 40 กว่าไร่ และเราก็ได้รับการรับรอง GAP โดยมีพืชที่ได้รับการรับรอง คือ โหระพา 

มะเขือพวง ตะไคร้ และได้มีการจัดส่งไปขายตามสถานที่ต่างๆเช่น โลตัสที่อยู่ในพื้นที และเรายังสามารถที่จะ

ลดรายจ่ายในครัวเรือนลดลงอีกด้วย และเป็นการเพิ่มรายได้เสริมอีกทางอีกด้วยสำรับคนในพื้นที และความ

มั่นคงอีกอย่างที่เราขาดไม่ได้ คือ ความมั่นคงในน้ำ โดยที่มีการจัดเป็นเขตทาง โดยใช้ประโยชน์และสร้างการ

เติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ โดยมีการ

สำรวจสัตว์น้ำมามากกว่า 60 กว่าชนิด เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศ และมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของคลองยัน คือ 

กาแฟโรบัสต้า 

• คุณสมหมาย ดำสุวรรณ (สมาคมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

 เริ่มจากการสร้างคลองไส้ไก่ ซึ่งเป็นหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 คือ การขุด “คลองไส้ไก่” หรือ การขุด

ร่องน้ำในที่ดิน เพื่อกักเก็บน้ำ และกระจายความชุ่มช้ืนไปทั่วบริเวณพื้นที่เพาะปลูก คลองไส้ไก่เปรียบเสมือนลำ

ธารที่มีความคดเคี้ยว มีการไหลต กระทบ น้ำที่ไหลผ่านจะซึมลงสู่พื้นดินทำให้เกิดความชุ่มช้ืนกับพื้นดินที่คลอง

ไส้ไก่ไหลผ่านไป โดยที่ทุกคนควรที่จะต้องมี 4 พ. คือ พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น  โดยที่เราสามารถสร้าง

แหล่งอาหารจากจากพื้นที่ที่เรามีอยู่ได้ โดยเริ่มจากการขุดคลองไส้ไก่เล็กๆก่อนก็ได้ และเราจะสามารถที่จะ

มองเห็นในความมหัศจรรย์ของคลองไส้ไก่นี ้โดยที่เรามีการวางแผนให้มีความสมดุลในรูปแบบของโคกหนองนา 

• คุณจรินทร์ เฉยเชยชม (กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านพุมเรียง) 

ความมั่นคงทางอาหารถูกกำหนดและถูกใช้มานานแล้ว ทำให้ชุมชนและชาวบ้านหลายๆคนต้องลุก

ขึ้นมาปกป้องแหล่งอาหาร เพราะการทำงานมันมีอุปสรรคของมัน ทำให้หลายๆคนในชุมชนบ้านดอนเพื่อมา

สร้างมิติใหม่ โดยปัจจุบันเราพยายามสร้างการท่องเที่ยวทางชายฝั่ง เรามีบทบาทเพื่อช่วยในมิติต่างๆ เป็นการ

เชื่อมโยงของ ป่า นา เล สุดท้ายแหล่งอาหารของชุมชน เพรารูปแบบการทำงานที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาใน

พื้นที่ เป็นการทำงานแบบฤดูกาล เป็นการทำงานแบบเอื้อโครงการ โครงการมาเราก็ทำ โครงการไปเราก็หาย 

แต่สำหรับชุมชนเป็นการทำงานแบบถั่วงอก เป็นการทำงานแบบทุกวันเนื่องจากต้องใช้ทุกวัน แต่ถ้าชุมชนเรา

รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนการเอาแหล่งอาหารในชุมชน มาต่อยอด

การสร้างรายได้ เหมือนของเราทำเป็นน้ำพริกปู โดยเป็นการสร้างเรื่องราวของพื้นที่หรือว่าบริบทของชุมชน 

เป็นการแบ่งปันรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการอยู่รอด และมีความมั่นคงทางอาหาร เพื่อความพอดีให้กับคนใน
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พื้นที่ และมีการยกระดับของที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่นปูม้าไข่เค็ม เป็นการสร้าเรื่องราวระหว่าง ปูมาพุมเรียงกับไข่

เค็มไชยา ทำให้ชุมชนเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ และชุมชนก็มีอาชีพ และมีการเชื่อมโยงในเรื่องการท่องเที่ยว 

เพราะการท่องเที่ยวเป็นอีกเรื่องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นเอง 

• คุณนิชดา ชวรางกูร (Young Smart Farmer Suratthani) 

การขับเคลื่อนของกลุ่ม Young Smart Farmer Suratthani มีความสดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ

สร้างความสามารถมทางด้านการแข่งขัน ในแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแปรรูปและ

เกษตรอัจฉริยะ เพื ่อเพิ ่มผลผลิตในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื ้นที ่ส ูงสุด รวมถึงแนวทางการพัฒนา

ผู้ประกอบการ เป็นการร่วมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุประมาณ 17-45 ป ีวันนี้หาเรามาคุยกันเรื่องความมั่นคง

ทางอาหารมาทำกับข้าวกันเลยดีกว่า เริ่มเมนูอาหารที่ทุกคนเคยทานแน่นอนเด็กทานได้ ผู้ใหญ่ทานดี คนแก่

หลงรักกินได้ทุกวันแกงจืดเต้าหู้หมูสับ มีผักกาดขาว กะหล่ำปลี ขึ้นฉ่าย ต้นหอม ผักชี แครอท ที่ไม่ได้มาจาก

การปลูกเอง เอามาจากไหนละจากตลาดไทย แม่ค้าตลาดเอามาจากไหนละ เกษตรกรที่สวยหรูมากเลยความ

จริงคือเอามาจากประเทศจีน 30 กิโลมาถึงกทม ทุกท่านเกษตรกรเราผลิตกันไม่พอกินในประเทศโรงผลิตกินไม่

พอกินในจังหวัด แบบนี้เรียกความมั่นคงทางด้านอาหารไหม ไม่มั่นคงโคตรจะไม่มั่นคง ถ้าวันนี้เปลี่ยนใหม่ล่ะ 

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เรามีความรู้ที่ถ่ายทอดให้กันเฉพาะรายชนิดพืช ประเทศเราไม่มีเรื่องนี้ นะ ซึ่ง

ทำให้เราแพ้ญี่ปุ่น แล้วเราก็บอกเพื่อนชวนเพื่อนมาผลิตกันเชิงปริมาณมากที่สามารถบริโภคกันทั้งจังหวัดหรือ

จังหวัดใกล้เคียง ถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะมีความมั่นคง คือสิ่งที่ Young Smart Farmer Suratthani สามารถทำได้ 

ต่อไปคำถามคือ ผักผลไม้ทุกคนได้ยินข่าวไหมที่ประกาศมีข่าวทุกปีเลยตรวจอะไรก็เจอสารเคมี ทำไมยังเจออีก

แล้วแบบนี้เรียกความปลอดภัยทางด้านอาหารปลอดภัย ทุกวันนี้เรากินยาเป็นอาหารจริง เป็นยาจริงๆยาฆ่า

หญ้ายา ฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา เป็นยาหมดเลย แล้วถ้าวันนี้สุราษฎร์ธานีสามารถผลิตแบบมีมาตรฐาน GNP 

หรือเกษตรปลอดภัยผลิตได้แบบ Organic หรือเกษตรอินทรีย์ เกษตรไร้สารพิษ ถ้าทำได้แบบนี้ จะซื้อจะขาย

กันได้ต้องมีมาตรฐานผู้บริโภคก็มีความรู้พอที่จะถามเขาว่ามาตรฐานอยู่ไหน หมายเลขทะเบียนอยู่ตรงไหน ไม่มี

ไม่ซื ้อมีเมื ่อไหร่ค่อยซื้อ ชีวิตท่านจะปลอดภัย เหตุผลที่เราต้องทำมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่  Young Smart 

Farmer Suratthani ทำได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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เสวนา “วิกฤตอาหาร กับความท้าทายสู่การเป็นฐานครัวโลก 
ต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นระบบของการบริหารจัดการกับทำอย่างไรให้คงอยู่และก้าวต่อไป ฉะนั้นในวิกฤตที่

เรากำลังเผชิญอยู่นั่นคือวิกฤตอาหารความมั่นคงทางอาหาร องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติบอกว่ากว่า 200 

ล้านคนกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาเรื่องของการขาดความมั่นคงทางอาหาร ไม่พอบ้างล่ะ ราคาสูงบ้างล่ะ และใน

ขณะเดียวกันต้องบอกว่าวิกฤตเป็นส่วนที่ทำให้ทั่วโลกต้องมาเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์อาหาร ค่อนข้างที่จะ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับอย่างแรก สงครามรัสเซียยูเครน ยูเครนคือแหล่งของปุ๋ยของข้าวสาลีคือครัวของโลกอีกที่

หนึ่ง ส่วนที่ 2 คือเรื่องของโลกร้อนใครจะคิดว่าสุราษฎร์ธานีจะน้ำท่วมในเดือนมกราคมในเดือนเมษายนและ

ขณะเดียวกันเรามองว่าปัญหาทำให้อาหารขาดแคลนแต่ในความที่มีน้ำเยอะก็ทำให้ขาดแคลนเช่นกัน และนี่คือ

สิ่งที่เราต้องเผชิญผมมองเป็นเหมือนนาฬิกาที่หมุนเร็วขึ้น เราต้องมาเผชิญกับสิ่งน้ี และส่วนที่ 3 คือวกิฤตการณ์

โควิด 19 ที่อยู่กับเรามา 3 ปี กลับยิ่งทำให้เวลาหมุนเร็วขึ้น พบปะใครไม่ได้ทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้ ฉะนั้น 3 

วิกฤตการณ์ 3 อย่างมุ่งไปสู่วิกฤตการณ์ทางด้านอาหารหมดเลย 

คำถาม เรากำลังเผชิญกับวิกฤตอาหารจริงหรือ และอะไรบ่งบอกว่ากำลังเผชิญอยู่ 

• คุณอภิชยา บูรณากูล กลุ่มกองทุนประมงพื้นบ้านบ้านเหนือน้ำ ตำบลพุมเรียง 

ในนามประมงพื้นบ้าน ถามว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตอาหารจริงๆอย่างนั้นหรือ ถ้ามองในมุมมองของประมง

พื้นบ้านที่ทำงานแล้วก็ทำมาหากินอยู่กับการประมง ดิฉันคิดว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตนั้นจริงๆค่ะ ในระยะ 1 ปีที่

ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นด้วยดินฟ้าอากาศ โลกร้อนหรือว่าภัยสงครามหรือว่าภัยจากโรคร้ายโควิค 19 อันได้มา

ใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์เรา แต่การทำมาหากินของประมงพื้นบ้านเรายังทำมาหากินปกติ ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ

ภัยสงครามโดยตรง แต่ก็มีได้รับผลกระทบแต่ก็ยังทำมาหากินได้อยู่ แต่ด้วยสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโรคร้อน

หรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ย มันทำให้กุ้ง หอย ปู ปลา ในทะเลของเราลดลง อาจจะเพิ่มด้วยจำนวนประชากร

มนุษย์เพิ่มมากขึ้น เครื่องมือทำลายล้างที่หากินกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดี พอ

มันลดน้อยถอยลงมันเริม่หายากมันก็ทำให้สภาวะเศรษฐกิจครอบครัว 

ถ้าถามว่าได้รับรับผลกระทบอะไรไหมจากตรงนี้ คือ ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากรายได้ที่เรามี

ต่อวันที่ไม่น้อย แต่มาตอนนี้พอกุ้ง หอย ปู ปลามันลดลง เราก็มีรายได้ที่ลดน้อยถอยลง ควบราคาน้ำมันแพงขึ้น

เพราะทำให้เราใช้ชีวิตลำบากนิดนึง แต่ถามว่าเราอยู่กันได้ไหม เรามีเศรษฐกิจฐานรากของเราที่อยู่ในชุมชน

เหมือนของหมู่ 4 พุมเรียงนี้เรามีป่าชายเลน 2700 กว่าไร่ เรามีการอนุรักษ์ปูสะแหม แล้วก็มีการอนุรักษ์ในการ

ทำแปลงสาธิตการเลี้ยงในป่าชายเลน แล้วสมาชิกในชุมชนของเราก็หาอยู่หากินอยู่กับตัวปูสะแหมนี้ เศรษฐกิจ

ฐานรากของชุมชนของเราในหมู่ 4 ก็เลยถือว่าไม่เดือดร้อนมาก เพราะเรามีหม้อข้าวหม้อแกงอยู่ในป่าชายเลน

ของเราอยู่แล้ว 
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• นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายกสมาคมกุ้งไทย 

ประเทศไทยเราตั้งวิชันว่าครัวไทยสู่ครัวโลกของประเทศไทย วันนี้ทางกลุ่มสมัชชาตั้งวิชันสุราษฎร์ธานีสู่

ครัวโลก ในส่วนที่ 2 ทุ่งไซไชเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นความหวังของธุรกิจอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในอดีตที่ประเทศ

ไทยเราเคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับ 1 ของโลก ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีได้ไปพบนายกรัฐมนตรีถึง 2 ครั้งและ

ในครม. สัญจรที่เดินมาที่สุราษฎร์และก็กระบี่ เพื่อที่จะของบประมาณลงศูนย์วิจัยพันธุ์กุ้งกุลาดำของประเทศ

ไทย เพียงแต่ว่ามันอาจจะยากสักนิดนึงต่อการจัดการของภาครัฐและมันอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่เรารักษาได้

อย่างน้อยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นขององค์ความรู้ที่มอ. สะสมองค์ความรู้มารวบรวมไว้ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ วันนี้กุ้ง

กุลาดำเริ่มจะกลับเข้ามาในประเทศไทย แผนอาจจะช้ากว่ากุ้งขาวแต่ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แล้วอีกอย่าง

ผมคิดว่าน้ำฝนที่ตกลงมาในแต่ละปีมีปริมาณน้ำฝนในแต่ละปีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อคิดสะว่า

เป็นน้ำฝน 80-90 เปอร์เซ็นต์ ไหลลงทะเลทั้งหมด เราโชคดีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านมาสร้างเขื่อนรัชชา

ประภาแสงสว่างแห่งแผ่นดิน ท่านทราบไหมว่ามีกี่จังหวัดในประเทศไทยที่มีเขื่อนในพื้นที่และเขือ่นก็คือน้ำ น้ำ

ก็คือครัว ครัวก็คือการเกษตร ที่สำคัญเขื่อนรัชชาประภาตั้งอยู่บนยอดเขาความลาดเอียงของพื้นที่ไหนลงทั้งฝั่ง

ตะวันตกและตะวันออกไหลลงสู่ที่ราบลุ่มท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง ส่วนภูมิภาคออกด้วยไม่จำเป็นต้องปั๊มน้ำ เพียง

แค่ว่าการจัดการน้ำต้องมีประสิทธิภาพ เราจะมีน้ำมาให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ทั้งหมดได้รับในพื้นที่ราบลุ่มก่อน

ปล่อยน้ำลงสู่ทะเล ถ้ามรการจัดการชลประทานที่ดีเราจะเป็นสุราษฎร์ธานีจะเป็นครัวของโลก 

• ดร.ประวีณ จุลภักดี มูลนิธิป่า - ทะเล เพื่อชีวิต 

มูลนิธิป่า - ทะเล เพื่อชีวิตเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทางด้านสิ่งแวดล้อม มีบทบาทในการสร้างกระบวนการ

ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรเป็นหลัก ตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล ซึ่งเริ่มต้นจากความมั่นคง

ทางด้านอาหาร ในพื้นที่ของคลองย่าน ในเรื่องของการน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ใน

ชีวิตประจำวัน และดูในเรื่องของความมั่งคงทางด้านอาหารที่เกิดจากการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ในการทำเขตอภัยทานสัตว์น้ำสร้างแหล่งโปรตีนในพื้นที่โดยการสร้างเขตอภัยทานในพื้นที่ แต่ห้าม

จับสัตว์น้ำทุกชนิด ซึ่งมีเขตอภัยทานทั้งหมด 27 เขต สร้างความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำได้เยอะ และในเรื่องของ

ชุมชนประมงพื้นบ้าน ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความมั่งคงทางด้านอาหารจะเกิดขึ้นจาก 2 ประเด็นใหญ่ คือ

ประเด็นแรก เกิดจากการเพาะเลี้ยงเพาะปลูกที่จะสร้างความมั่งคงทางด้านอาหาร ส่วนที่ 2 เกิดจากการเก็บ

หาทรัพยากรตั้งแต่ภูเขจนถึงทะเล ในส่วนของเราจะเน้นในเรื่องของการเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยกระบวนการความมั่นคงทางอาหาร เราไม่ได้มองแค่ในเรื่อง

ของการมีอาหารกิน ครบ 3 มื้อ แต่เรามองในเรื่องของการนำอาหารมาบริโภคอีกด้วย ที่เก็บหาจากธรรมชาติ 

ในการสร้างความมั่งคงทางด้านอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆว่ามีอาการกินแล้วนั้นคือความั่นคงทางอาหาร แต่

เรามอง 4 เรื่องใหญ่ๆ ในเรื่องแรกชุมชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฝู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ชุมชนต้องร่วมตัวกันเป็นชุมชน เครือข่าย ที่มีกฎระเบียบกติกาที่มีลายลักษณ์อักษรอยู่ด้วย  ส่วนที่  2 ในเรื่อง

ของการฟื้นฝูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการจัดทำบ้านปลา ธนาคารปู ในป่าชายเลน ในการทำแปลงรักษาปใูน

ป่าชายเลน ส่วนที่ 3 ในการใช้เครื่องมือที่ไม่ทำลายสัตว์น้ำ ส่วนสุดท้ายในเรื่องของความมั่งคงทางด้าน

เศรษฐกิจ ทำอย่างไรให้พี่น้องประมงพ้ืนบ้านที่ร่วมตัวกันแล้วสร้างเครือข่ายกับผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคได้อาหารที่

ปลอดภัย ที่เก็บหาจากธรรมชาติ และได้ในราคาที่ซื้อได้ โดยในกรอบมิติของความมั่งคงทางด้านอาหารมีความ

เชื่อมโยงกับทุกประเด็น เชื่อมโยงถึงกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็งของชุมชน เชื่อมโยงถึงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป็นจุดก่อเกิด

ตัวแรกที่สามารถเชื่อมโยงถึงทุกอย่างได ้

• รศ.ดร.โอภาส พิมพา สำนักงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ถ้าเราเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกขาย พอมันเกิดปัญหาขายไม่ออกเพราะของล้นตลาด แต่หากมองในมุมมอง

ของผู้บริโภคทำไมของในตลาดมีเยอะ โดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของที่เราใช้ในทุกๆวันมันมากจากไหน โดยที่เรา

ไม่รู้ว่าต้นต้อมันมาจากไหน ทำในเรามองว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีความอุดมสามบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แต่ใน

ฐานะคนกลางต้องมองว่าความต้องการของคนเราที่อยู่ในประเทศเพียงพอหรือไมกับการ ใช้จ่ายกับของที่เรา

เป็นคนปลูกเอง โดยที่ไม่ได้รับมาจากที่อื่น โดยที่เราผลิตได้แค่คำว่าปริมาณ แต่ปริมาณนั้นโดยมีต้นทุนที่สูง มา

จากการนำเข้า โดยที่เราเห็นสะส่วนใหญ่จะซื้อจำพวกสารเคมีที่นำเข้ามามาใช้ในการเพาะปลูก เพียงแค่มันเติม

โตเร็ว โดยที่เราต้องดูด้วยว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องได้ในสิ่งที่ดีที่เท่าๆกัน ทั้งในเรื่องของสุขภาพและการใช้ชีวิต 

เราสามารเปรียบเทียบกับเวียดนามได้ คือของเวียดนามสามารถผลิตข้าวได้เยอะกว่าของไทย ในแต่ละพื้นที่

ผลิตได้จำนวนมากเลยสามารถที่จะทำการส่งออกไปขายต่างประเทศได้ แต่ของเราผลิตกินในประเทศยังไม่

เพียงพอต่อจำนวนความต้องการ แต่กลับส่งไปขายต่างปรพเทศจนหมด และนำของต่างประเทศเข้ามา

จำหน่ายแทน ทำให้ต้นทุนมันแพง ดังนั้นการสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตต้องสื่อสารกัน เพื่อเป็นการเติม

เต็มกันตลอดเวลา ส่วนที่ 2 ในพื้นที่ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารในส่วนของพื้นที่ ที่เราอยู่ 

เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่รู้ว่าควรที่จะรักษาทรัพยากรในพื้นที่อย่างไรนั้นเอง 

• เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ในความหมายของคำนิยามว่าสุขภาพในหารทำงาน เราไม่ได้ทำงานจำกัดเฉพาะแค่ในเรื่องของสุขภาพ

อย่างเดียว แต่เราทำงานทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในเรื่องที่มามีผลต่อสุขภาพ เช่นเรื่องอาหาร การ

บริโภคอาหารเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราบอกว่าในเรื่องนี้ไม่ทำไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ เมื่อก่อนเวลาเราจะพุดว่าไทยไมม่ี

ความมั่นคงทางด้านอาหาร เนื่องจากเรามองว่าไทยของเรามีความมั่นคงทางด้านอาหารมาโดยตลอด ทำให้พอ

พูดออกมาแล้วกลับกลายเป็นเรื่องตลก แต่สำหรับกลุ่มคนที่ทำงานในเรื่องนี้ หรือพบเจอมาโดยตรง ที่ทำงาน

ร่วมกับเครือข่ายที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร ว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เมื่อก่อนเราเคยนำ
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เรื่องวิกฤตอาหารนำมาพูดแล้ว เพื่อเป็นการขยับขยายการทำงานในเชิงของนโยบายเพื่อเป็นการทำงานร่วมกัน

กับเรา เราได้ทำการคุยเรื่องนี้มาโดยตลอด เมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเราก็คุยเรื่องนี้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้หยิบยกมาเป็น

วาระระดับชาติก็ตาม และก่อนที่เราจะพบเจอกับวิกฤตของโรคระบาดเราก็ได้เอาเรื่องนี้มาคุยกันในนัยยะ เพื่อ

เป็นการคุยในหลายมิติ เช่นเรื่องสารเคมี อนุรักษ์พันธ์พืชในพื้นบ้าน การดูแลทรัพยากรในระบบนิเวศ เพื่อเป็น

ปัจจัยในการสนับสนุนในทางพื้นที่อยู่ได ้เช่นการดูแลทรัพยากรชายฝั่ง การดูแลทรัพยากรน้ำ แต่หากมันไม่เกิด

วิกฤตขึ้นมาก็จะไม่ยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานั้นเอง เพื่อเป็นการสนับสนุนในบริบทนั้นๆ 

 

 

 

 

 

 

 




